

## ชื่อโครงการ

ชื่อภาษาไทย : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Jomtien Beaches Landscape Improvement Project

## เหตุผลความจำเป็น

**Neo Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน** เป็นนโยบายการพัฒนาพัทยาให้เป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือพัทยาใต้และเขาพัทยา ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ โครงการเสริมทรายและปรับปรุงชายหาดพัทยาใต้ และหาดจอมเทียน เพื่อเพิ่มพื้นที่ชายหาด สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เป็นหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ในช่วงที่ฝนตกหนักบริเวณถนนเลียบชายหาดจอมเทียนจะเกิดน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำลงชายหาดได้ เนื่องจากฟุตบอลและทางเท้ายาวตลอดชายหาดจอมเทียน ประกอบกับระบบระบายน้ำในพื้นที่ชายหาดจอมเทียนเป็น ระบบท่อรวม (Combine Sewerage System) ข้อดีของระบบท่อรวม คือราคาค่าก่อสร้างจะถูกกว่าเนื่องจากใช้ท่อเพียง ท่อเดียว การก่อสร้างง่าย ใช้พื้นที่ไม่มาก ส่วนข้อเสียของระบบนี้คือ ในช่วงฤดูฝนซึ่งน้ำที่ไหลภายในเส้นท่อจะเป็นน้ำเสีย รวมกับน้ำฝน ซึ่งจะมีการปล่อยให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้บางส่วน และถ้าเกิดภาวะน้ำท่วมอาจก่อให้เกิดโรค ระบาดได้ นอกจากนี้ระบบบำบัดน้ำเสียจะรับความสกปรกของน้ำได้ไม่คงที่ และปริมาณที่ไหลมายังระบบบำบัดน้ำเสียก็ จะมีความแตกต่างกันมาก ทำให้ระบบบำบัดต้องถูกต้องออกแบบให้มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับความแปรปรวนได้ยาก และการออกแบบความเร็วในการไหลทำได้ยาก อาจจะมีการตกตะกอนของเส้นท่อในช่วงฤดูแล้งเพราะความเร็วของการไหล จะต่ำมาก ทำให้เกิดความเสียหายต่อท่อได้ ส่วนอีกระบบ คือ ระบบท่อแยก (Separate Sewerage System) มีข้อดีคือ สามารถรวบรวมเฉพาะน้ำเสียจากชุมชนซึ่งมีความสกปรกสูง มีปริมาณน้อย และค่อนข้างคงที่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถที่จะ นำไปทำการบำบัดได้ง่าย ระบบบำบัดก็สามารถที่จะออกแบบได้ใกล้เคียงกับปริมาณน้ำเสียจริง ทำให้ระบบบำบัดมีขนาด เล็ก และเสียงบประมาณค่าดำเนินงานดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดลดลง และน้ำเสียที่ยังมาผ่านการบำบัดจะไม่สามารถผ่านไหลลงสู่สาธารณะได้ ส่วนข้อเสียของระบบท่อแยกคือ ต้องมีการก่อสร้าง ท่อ 2 ชนิด เพื่อรับน้ำฝนและน้ำ เสีย ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และใช้พื้นที่มากกว่าแนวท่อ และต้องมีการควบคุมการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารให้ดีด้วย จากการวางท่อรวบรวมน้ำ โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเดิมในปัจจุบันจะส่งผลให้ท่อแตกชำรุดได้ง่ายและซ่อมแซม ยากนอกจากนี้ยังใช้เวลาในการก่อสร้างนาน

ดังนั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนเลียบชายหาด และลดปัญหาน้ำฝนปนน้ำเสียไหลลงสู่ทะเล เป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยาจึงจัดทำโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฝนบริเวณชายหาด จอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โครงการนี้เป็นระบบท่อแยก (Separate Sewerage System) จะมีประโยชน์ใน การป้องกันน้ำท่วมและจัดการควบคุมน้ำเสียมิให้ประปนกับน้ำฝนที่ท่วมชายหาดจอมเทียนไหลลงสู่ทะเล เป็นการ ช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียน โครงการนี้จะช่วยปรับเปลี่ยน ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับพื้นที่ชายหาดจอมเทียน เป็นที่ดำเนินกิจกรรมสำหรับผู้คนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกคนใน

ครอบครัว รวมถึงการรองรับกลุ่มผู้พิการ การใช้ประโยชน์ที่เป็นสากล และใช้ได้ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันสำหรับมวลมนุษย์ทุกคนในสังคม ด้วยการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ใหม่ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก และรองรับกิจกรรมได้มากยิ่งขึ้น แก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว และไม่ทำลายทัศนียภาพที่สวยงามของชายหาดจอมเทียน ผสมผสานแนวคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างบรรยากาศและเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา

### วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา
2. เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาชนและนักท่องเที่ยว
3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและชุมชน

### สาระสำคัญ

**ชายหาดจอมเทียน** เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญสำหรับเมืองพัทยา เป็นองค์ประกอบหลักของเมืองที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมากและทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้กับเมืองอย่างมาก มีพื้นที่หาดทรายสำหรับรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลากหลาย บริเวณถัดจากชายหาดจะมีแนวถนนพร้อมด้วยทางเดินเท้าเลียบชายฝั่งทะเลขนานไปกับชายหาดตลอดแนว ซึ่งบริเวณริมชายหาดนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมเชิงพาณิชย์กรรม ได้แก่ ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง และที่พักแรมไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวมากมาย ถือเป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ดังนั้น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา เหนือ-ใต้ ที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ปลอดภัย และเป็นเอกลักษณ์ พร้อมกับพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล (Tourism for All) สามารถรองรับกลุ่มคนได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้พิการ อย่างเท่าเทียมกัน เกิดการใช้ประโยชน์ที่เป็นสากล จะเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน เป็นการส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการพัฒนาเมืองพัทยาให้มีบทบาทการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านธุรกิจ/บริการ สอดคล้องกับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว และเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาดำเนินการตามแนวทาง **Neo Pattaya** ที่ต้องการให้พื้นที่เมืองพัทยามีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา

### ผู้ดำเนินการ

สังกัด ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น กรม ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา

เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิจิตรา ดวงกลาง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สังกัด : ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น

กรม : ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา

โทรศัพท์ : 038-2563237

E-mail : [witradk@hotmail.com](mailto:witradk@hotmail.com)

## สถานที่ที่จะดำเนินการ

บริเวณชายหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

## ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน

### ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เริ่มต้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 สิ้นสุดในเดือนกันยายน พ.ศ.2567 รวมระยะเวลา 3 ปี

### ขั้นตอนการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง จึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

1. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและการประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ สารสำคัญของโครงการ สถานที่ดำเนินการ โดยการจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้

- ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรี (<http://www.publicconsultation.opm.go.th/>)
- ผ่านทางเว็บไซต์ของเมืองพัทยา (<https://www.pattaya.go.th/>)

2. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ด้วยวิธีการสำรวจความคิดเห็น ดังนี้

- การสัมภาษณ์รายบุคคล โดยดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการจากข้อ 1 และแบบสอบถาม พร้อมสัมภาษณ์รายบุคคล
- การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โดยดำเนินการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการจาก ข้อ 1 และแบบสอบถาม
- ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรี (<http://www.publicconsultation.opm.go.th/>)
- ผ่านทางเว็บไซต์ของเมืองพัทยา (<https://www.pattaya.go.th/>)

3. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการรวบรวมข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จากข้อ 2 ประกาศให้ประชาชนรับทราบ ด้วยวิธีการดังนี้

- ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรี (<http://www.publicconsultation.opm.go.th/>)
- ผ่านทางเว็บไซต์ของเมืองพัทยา (<https://www.pattaya.go.th/>)

## ผลผลิต

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดพัทยาเหนือ-ใต้

## ผลลัพธ์

เพื่อประกอบเอกสารการของบประมาณ เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

## ผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่ : 1. เสี่ยงรบกวน

2. เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย การกองวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

3. การจราจรติดขัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

4. การติดขัดทางเข้า-ออก ที่พักอาศัยหรือสถานที่ราชการและสถานประกอบการ

ต่อประชาชนทั่วไป : การสัญจรไปมาไม่สะดวก

## มาตรการป้องกันผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นที่ : การดำเนินโครงการจะมีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำเนินกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทาง เช่น 1. การดำเนินการที่มีเสียงรบกวน จะดำเนินการในเวลากลางวันเท่านั้น เลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ก่อสร้างเพื่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด 2. เคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้าง และเศษวัสดุต่าง ๆ ออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด หลังการก่อสร้างฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3. ติดตั้งป้ายงานก่อสร้างทางและสัญญาณเตือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง

ต่อประชาชนทั่วไป : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ช่วงเวลาและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเตรียมตัวสำหรับการเข้าไปใช้บริการในพื้นที่

## ประมาณการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน : 324,000,000 บาท

**ที่มาของเงิน : -**

## สอบถามข้อมูลได้ที่

ชื่อ-สกุล : นายบุญเทียน จินสุข

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

สังกัด : ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น

กรม : ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา

E-mail :

โทรศัพท์ : 085-782-8304

โทรสาร :